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TACC ตั้งเป้ารายได้ปี 65 โต 10-15% 

    

 

TACC เปิดแผนปี 65 วางเป้ารายได้โต 10-15% เดินหน้าเสิร์ฟสินค้าใหม่บุก 7-Eleven 

และ Non 7-Eleven ต่อเน่ือง เตรยีมส่งโปรดักส์กัญชง-กัญชาวางตลาด รองรับดีมานด์

ผู้บรโิภค 

นายชัชชว ีวัฒนสุข ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

(TACC) เปิดเผยว่า ในปี 2565 บรษิัทฯต้ังเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% เทียบกับปีที่ผ่านมา 

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 เร ิ่มคลายกังวลในทิศทางที่ดีขึ้น 

หลังประชาชนฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ท าให้การบรโิภคเร ิ่มกลับมาฟ้ืนตัว และมาตรการ

ผ่อนคลายตามสถานการณ์โรคโควดิ-19 จากรัฐบาลรวมถึงบรษิัทฯมีแผนส่งสินค้าเคร ื่องด่ืมใหม่

เข้าท าตลาดใน 7-Eleven และ Non 7-Eleven อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการคู่ค้า

และผู้บรโิภค กระตุ้นยอดขายเพ่ิมมากขึ้น 

https://www.pineapplenewsagency.com/th/c24666/TACC+%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B5+65+%E0%B9%82%E0%B8%95+10-15


ส าหรับภาพรวมกลุ่มธุรกิจ 7-Eleven ในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโต ซึ่งบรษิัทฯในฐานะ 

Key Strategic Partner ได้รับโอกาสที่ดีเสมอมาในการพัฒนาสินค้าและท าการตลาดร่วมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเคร ื่องด่ืมเย็นในโถกด (Jet Spray) หรอืสินค้าใน All Café ในการผลักดัน

สินค้าปัจจุบัน ผ่านการท าโปรโมชั่นต่อเนื่องทั้งปี และ 

สินค้าใหม่ 

ส่วนการขยายลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Non 7-Eleven ล่าสุดได้ทยอยขยายสินค้าเข้าไปในกลุ่ม 

Lotus’s ทั้งใน Lotus Hypermarket ในรูปแบบของ Food Court ปัจจุบันมีจ านวน 45 

สาขา และมีเป้าขยาย 200 สาขา ภายในปี 2565 ส่วนใน Lotus’ go fresh ที่ส่งเคร ื่องด่ืมเข้า 

Jungle Café ปัจจุบันมีจ านวน 1,400 สาขา และมีเป้าขยาย 1,700 สาขา ภายในปี 2565 และ

เพ่ิมโอกาสในการขยายเมนูหลัก (Signature Menu) อื่นเพ่ิมเติม จากปัจจุบันขายอยู่ 

2 เมนู 

ขณะที่ผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา คาดเห็นความชัดเจนทั้งในแง่ของกฎหมายและการพัฒนา 

Product ในการส่งสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด รองรับความต้องการของผู้บรโิภคในปีนี้ และเป็นไปตาม

กฎหมายที่ก าหนด เพ่ือเจาะตลาดทั้งในกลุ่มของธุรกิจ 7-Eleven และ Non 7-Eleven 

ประธานกรรมการบรหิาร TACC กล่าวอีกว่า บรษิัทฯยังคงมองหาโอกาสในการขยาย

ธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพ่ือต่อยอดธุรกิจ และผลักดันผลการด าเนินเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเจรจาหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็น M&A และ JV ในหลายโปรเจค แต่

ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดผู้ถือหุ้น 

 

 


